

## ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

คุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับรู้และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา

พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ มีบุคคลและนิติบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสสี)
๒. พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญโญ)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ถาวรจักร์
๔. นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์
๕. นายประสาน ยิวานนท์
๖. ภราดาอมณฑล ประทุมราช
๗. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

## ๑. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสสี)



พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสสี) เจ้าอาวาส เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะภาค ๙ มีความชำนาญด้านการสอนและการอบรมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาทุกระดับ มีผลงานทางด้านงานศาสนศึกษา เริ่มจากการเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง ต่อมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับเปรียญเอกในสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี สู่การเป็นผู้นำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ หน่วยสอบทั้งในประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร กรุงเทพมหานคร และต่างประเทศ ได้แก่ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่องศาสนศึกษาและบาลีไวยากรณ์แก่พระสังฆาธิการและครูสอนบาลีทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลงานเขียนอีกด้วย เช่น หลักสูตรไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์

ครุสภาจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสสี) เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

## ๒. พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ)



พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัด กำแพงเพชรผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนประกอบคุณงามความดีแก่สังคม โดยได้สร้างโรงเรียน ก่อสร้างอาคารบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม “ธรรมกิตติวงศ์” เป็นผู้ริเริ่มโครงการสวดมนต์ธรรมจักร ทุกวันอาทิตย์ (ธรรมจักรซันเดย์) นับเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของชาวกำแพงเพชร เป็นผู้ริเริ่มขยายการเรียนการสอนธรรมศึกษาเข้าสู่โรงเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดสนามสอบธรรมศึกษาในโรงเรียนทั่วจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ ยังร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร สร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในพื้นที่ของวัดพระบรมธาตุให้กับประชาชน ทั้งยังมีผลงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอีกมากมาย

เกียรติคุณสำคัญที่ได้รับ อาทิ รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” ด้านพัฒนาสร้างสรรค์งานในพระพุทธศาสนา และเผยแพร่คำสอนจนเป็นที่ประจักษ์ จากสมาคมนักสื่อสารมวลชนไทย (สนท.) ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ โล่เกียรตินิยม ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนครชุม ดีเด่นระดับประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ เกียรติคุณ รางวัลเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนา สาขาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น

คุรุสภาจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) เป็นผู้มีความดีคุณูปการ ต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

### ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ถาวรจักร์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้ที่ได้นำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ตระหนักถึงพันธกิจในการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการทำงานเพื่อท้องถิ่นร่วมกับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนกองทุน “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง” ซึ่งมีเป้าหมายทำให้โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขให้แก่นักเรียน เป็นที่พึ่งของชุมชน และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู ในการดำเนินงานด้านศึกษา โดยยึดกรอบการพัฒนา ๓ เสาหลักมั่นคง นักเรียนมีความสุข ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสามารถทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน ดำเนินงานที่ยั่งยืน และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๔ ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานทำ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ ยังได้นำคณาจารย์รวมถึงนักศึกษาเข้ามาดูแลและสานต่อแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เกียรติคุณสำคัญที่ได้รับ อาทิ โล่และเกียรติบัตร ในฐานะที่ให้การสนับสนุน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” ประจำปี ๒๕๖๑ จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ครุสภาจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ถาวรจักร์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

#### ๔. นายนันท์ นันทชัยศักดิ์

นายนันท์ นันทชัยศักดิ์ ครูผู้อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่ศิษย์ เริ่มจากการเป็นครูถ่ายทอดวิชาด้านศิลปะ ทั้งยังสอนการอ่าน การเขียนตัวเมือง (อักษรธรรมล้านนา) เพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตในการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังได้อุทิศเวลาหลังเกษียณอายุ



ราชการถ่ายทอดความรู้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้กับ เด็กรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอด ส่งเสริมภาษาและวรรณกรรมล้านนาให้คงอยู่ต่อไป โดยเปิดบ้าน “ปู่สอนหลาน” ระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้เด็ก ๆ ได้มาเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม/นิทรรศการ ให้ความรู้ เผยแพร่ และอนุรักษ์ภาษาพูดคำเมือง ภาษาเขียนตัวเมือง (อักษรธรรมล้านนา) และวรรณกรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป

เกียรติคุณสำคัญที่ได้รับ อาทิ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลครูภูมิปัญญาไทย แห่งชาติ สาขาภาษาและวรรณกรรม ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้น

ครูสภาจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ นายนันท์ นันทชัยศักดิ์ เป็นผู้มีความทุ่มเทต่อการศึกษานองชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

## ๕. นายประสาน ยุวานนท์



นายประสาน ยุวานนท์ ผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาด้วยการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษามาอย่างยาวนาน อาทิ ให้การสนับสนุนโครงการ “อีสานสดสวยด้วยมือเรา” การบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์ สิ่งของต่าง ๆ อาทิ บริจาคอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ และเงินปรับปรุงอาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดชีราลงกรณวราราม บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนแก่โรงเรียนปึกธงชัยชุมชนห้วยฉียงวิทยาคาร และให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินให้แก่สถาบันพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องสิรินธร เป็นต้น

เกียรติคุณสำคัญที่ได้รับ อาทิ ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนมัธยมวัดชีราลงกรณวราราม ใน พ.ศ. ๒๕๕๘

ครุสภา จึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ นายประสาน ยุวานนท์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

## ๖. ภูมิตามณฑล ประทุมราช

ภูมิตามณฑล ประทุมราช ผู้อุทิศตนเพื่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางการจัดการศึกษาแนววมงฟอร์ต มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์ทางการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำที่ยึดมั่นในสัจธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ มีการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น เปิดรับนักเรียนที่พิการทางสายตา เข้ามาเรียนในโรงเรียนเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งในและนอกประเทศ มีการพัฒนาครูด้วยการนำคณะครูไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมพัฒนานักเรียนและบุคลากรทุกคนให้แสวงหาความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพแห่งตน รู้ทันฉลาดเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี เครือข่ายสังคม สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นแบบอย่างของผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดี เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร พนักงาน และองค์กรภายนอก

เกียรติคุณสำคัญที่ได้รับ ได้แก่ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน พ.ศ. ๒๕๕๔

ครุสภาจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ภูมิตามณฑล ประทุมราช เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔



๗. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชุมชนเมืองและชนบท โดยดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีพื้นที่ดำเนินโครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมมากมาย เช่น โครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการที่สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์นวัตกรรมของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการอ่าน ภายใต้โครงการ “เล่มนี้ให้น้อง” ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ทั้งรูปแบบทุนทรัพย์และผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ จำนวน ๓๕ โครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการ “EISA” ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการผลิตสื่อชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับชุมชน นอกเหนือจากให้การสนับสนุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่ผู้เรียนแล้ว ยังเห็นถึงความสำคัญของ “ครู” ผู้ที่มุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม ผ่านโครงการพระเมตตาสมเด็จพระเจ้า “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ให้การสนับสนุนมอบรางวัลครูดีเด่นให้แก่ครูผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

ครุสภาจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔